

Q1 : Nhận chăm sóc thay thế trẻ em là gì?

A1: Nhận chăm sóc thay thế trẻ em là việc nhận những trẻ buộc phải sống xa cha mẹ do nhiều nguyên nhân như cha mẹ bị bệnh tật, trẻ em bị ngược đãi,v.v. về gia đình mình để nuôi dưỡng, chăm sóc.

Q2 : Tôi phải làm gì để được trở thành người nhận chăm sóc thay thế?

A2: Ngoài việc chúng tôi tới thăm gia đình để tiến hành khảo sát, có những trường hợp người nhận chăm sóc thay thế cần phải tham gia các buổi đào tạo về chế độ chăm sóc thay thế,v.v. Chi tiết vui lòng liên hệ đến các Trung tâm tư vấn trẻ em gần nhất trong tỉnh để được tư vấn.

Tên cơ quan	Địa chỉ	Số điện thoại
Phòng hỗ trợ gia đình số 1 - Trung tâm tư vấn trẻ em trung ương	2-1-1 Shimonara, Gifu-shi	058 273 1111
Phòng hỗ trợ gia đình - Trung tâm tư vấn trẻ em Seino	5-1458-10 Noginomoricho, Ogaki-shi	0584 78 4838
Phòng hỗ trợ gia đình - Trung tâm tư vấn trẻ em Chuno	2610-1 Shimokobi, Kobicho, Minokamo-shi	0574 25 3111
Phòng hỗ trợ gia đình - Trung tâm tư vấn trẻ em Tono	5-68-1 Uenocho, Tajimi-shi	0572 23 1111
Phòng hỗ trợ gia đình - Trung tâm tư vấn trẻ em Hida	35-2 Chishimamachi, Takayama-shi	0577 32 0594

Q3 : Có các hình thức nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em như thế nào?

A3: Có 3 hình thức là: “người nhận chăm sóc thay thế nhận nuôi dưỡng”- nuôi dưỡng trẻ cho đến khi cha mẹ ruột của trẻ có đủ điều kiện nuôi dưỡng trẻ trở lại; “người nhận chăm sóc thay thế nhận con nuôi” – khi có nguyện vọng nhận con nuôi; “người nhận chăm sóc thay thế là họ hàng” – người thân trong phạm vi ba đời của trẻ nhận chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.

Q4: Vợ chồng người nước ngoài có thể nhận nuôi dưỡng hoặc nhận con nuôi được không? Đã có con ruột rồi thì có thể trở thành người nhận chăm sóc thay thế được không?

A4: Người nước ngoài cũng có thể trở thành người nhận chăm sóc thay thế nhưng phải kèm theo điều kiện, vì vậy, vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn trẻ em gần nhất để được tư vấn. Ngoài ra, gia đình đã có con ruột vẫn có khả năng trở thành người nhận chăm sóc thay thế.

Q5 : Bạn sẽ phải tiếp nhận những điều tra nào khi được chứng nhận trở thành người chăm sóc thay thế?

A5: Chúng tôi sẽ điều tra về tình hình thu nhập, thành phần trong gia đình và tình trạng sức khỏe của cả gia đình, điều kiện nhà ở, quan điểm nuôi dưỡng giáo dục trẻ,... của người nhận chăm sóc thay thế cho trẻ.

Q6 : Trường hợp nhận con nuôi thì quốc tịch của trẻ sẽ thế nào?

A6: Quốc tịch của trẻ sẽ phụ thuộc vào luật pháp quốc gia của trẻ và cha mẹ nuôi. Chi tiết vui lòng liên hệ Đại sứ quán, Lãnh sự quán của các nước để được giải đáp.